



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกรวง เหลี่ยมรังสี



เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ได้ลงนามรับคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ร่วมกับ หัวหน้ากลุ่มงาน ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร และกลุ่มพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ Cascade ตัวชี้วัดที่ได้ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมอนามัย เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย

โดยมีตัวชี้วัดตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย ๕ ประเด็นงาน ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่เป็นงานตามบทบาทของหน่วยงานที่เกิดจากการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น แบบครบรอบและข้ามสายงาน ได้แก่ ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ร้อยละ ๘๐ ของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้น ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ (ร้อยละ ๖๕ ของเทศบาลมีการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป) ร้อยละ ๔๐ ของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ได้รับการพัฒนาทันต่อสถานการณ์ เสนอต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย (กฎ/ประกาศ) ร้อยละ ๑๐๐ ของตัวชี้วัดเฝ้าระวังฯ ได้รับการนำเข้าไปในระบบ Doh Dashboard

นอกจากนี้ กรมอนามัย ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ที่ได้รับคำรับรองตัวชี้วัดงานตามภารกิจสนับสนุนเพิ่มเติมอีกจำนวน ๕ ประเด็น ได้แก่ ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมกำกับกับการบริหารงาน ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุน กรมอนามัย ก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA ๒๕๕๘ / PMQA ๔.๐ และระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน ซึ่งการขับเคลื่อนงานตามภารกิจสนับสนุนดังกล่าวส่งผลต่อการพัฒนาให้องค์กรกรมอนามัยก้าวเข้าสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพ

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ได้กำหนดให้มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานบรรลุสู่เป้าหมายในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี



www.anamai.moph.go.th

จัดทำโดย : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ